

สุดยอดเมื่อ ของ(กิน)ปลอม ระบาด

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.ย. 2552

สุดยอดเมื่อ ของ(กิน)ปลอม ระบาด



ไขเทียมสุดฉาว

ยุคนี้ข่าวสารกวางไถลโดยเฉพาะในอินเตอเน็ตที่ซื้อขายของกันควักทั้งที่บางอย่างเป็นของบริโภคและน่าจะผ่าน
อย.เสียก่อน

หรือบางอย่างผลิตมาหน้าตาเหมือนของจริงแต่ถูกกว่าเป็นหลายเท่าอย่างนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะอาจเป็นของแ
ทเหมือนกันแต่เป็น “ของแท้เสียเงิน”

ตอนนั้นนอกจากลัทธิหลอกผู้บริโภคแล้วยังมีลัทธิที่เรียกว่าลัทธิ “สุขเอาเผากิน”
ด้วยคือผลิตอย่างไรก็ได้ให้เหมือนของจริงแต่ตั้งราคาให้ถูกล่อเขาไว้
ทำอย่างไรก็ได้ให้คนซื้อควักกระเป๋าจ่ายได้เร็วที่สุด ดังตัวอย่างเรื่องของไขปลอมที่เห็นจากสื่อต่าง ๆ
ที่บางท่านก็ว่าเป็นเมลหลอกส่งต่อกันไปเรื่อยแต่พอคนขอมูลลึก ๆ ลงไปแล้วทางสื่ออย่างชินหวัก็มึนกลาวถึงจริง

และบางสื่อก็บอกว่าถึงขนาดมีเปิดคอร์สสอนทำไข่เทียมให้คนไปหัดทำหลอกคนอื่นต่อด้วย

สาหร่ายพลาสติก

อย่างในกับข้าวสามัญคู่สำหรับคนไทยอย่างแกงจืดสาหร่ายนั้นก็ยังมีส่วนกระเส็นกระสายมาว่าให้ระวังสาหร่ายปลอมใน หงงหนักเพราะมีหนวดตาและสีส้มเหมือนสาหร่ายแพนของจริงแทบแยกไม่ออก ผิดแต่ตรงที่ว่ามันเหนียวหนืดกว่ายังกับวากินเรียบพลาสติกใสอยู่


ปลาหมึกยางไม้


หรือสำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นคอเปียร์ชอบต้มแก้มกับปลาหมึกเส้นเคี้ยวเพลินนี่ละก็ใช่เลย เพราะเคี้ยวนี้มีปลาหมึกปลอมมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำจากยางไม้กับสารเคมีอีกเป็นกนูส แล้วก็ขายกันราคาถูกให้คนแย่งซื้อยาพิษไปฝากอุง กิม ชิม มากันฮาเฮ แล้วทุกคนช่วยกันตายผอนสงกอนแข็งเมงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์


นี่แหละครับคือความร้ายกาจของลัทธิสุกเอาเผากินที่ลามมาถึงเรื่องปากท้องแล้ว จึงอยากฝากวอนไปถึงท่านผู้ผลิตว่าเงินที่ได้จากการขายอาหารปลอมก็เหมือนกับขายยาพิษให้คนกิน มันเป็นเงินรอนจะอยู่ได้ไม่นานหรอกครับ เลียงลูกก็ทำให้กุมะหุ่กหัวไม่ตั้งตัวอย่างที่ไดเห็นอยู่เนือง ๆ และที่สำคัญเลยคือวันหนึ่งมันจะยอนกลับมาหาคนรอบตัวท่านโดยอัตโนมัติไม่ต้องสงสัยเลย

สารพันอาหารปลอม


เท่าที่รวบรวมมาได้นั้นมีอยู่เยอะที่เดี๋ยวยอมรับ เลยเลือกมาเฉพาะชนิดที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ เพราะกำลังระบาดอยู่ใกล้ตัวนี่เองแล้วก็เลยแถมอาหารสำเร็จรูปที่กินง่ายแต่อาจมีพิษร้ายเพื่อไวไซสังเกตุด้วยครับ

 1) ไข่ปลอม สัญชาติจีนบ้างได้วันบ้างหรือบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายกันหรือเปล่า แต่ก็ควรต้องระวังให้ดีเพราะมีโอกาสเป็นได้จากการใช้สีกับวุ้นผนวกกับสารผสมเขาไปอีก ยิ่งทำให้ได้รับพิษเขาไปเต็ม ๆ คาที่อยู่ดีไม่ว่าหาสารผสมมาเขาปาก โดยอูลุมิเนียมในสารผสมนั้นจะทำให้สมองเสื่อมเหี่ยวไปไวกว่าที่ควรได้ วิธีสังเกตุยคือราคาถูกใจหายกับเขยาดูแลคลายมีน้ำกระฉอกภายใน

 2) สาหร่ายปลอม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำมาจากอะไรแต่ทางสาธารณสุขท่านุไปตรวจแล้วพบว่าคล้ายกับแผ่นพลาสติกเรียบอาหารหรือค ลายถุงยงอนนุ่มยแต่ขาดายกว่าแถมสีก็ยงจางลงได้อีกด้วย ซึ่งพบว่าสาหร่ายที่สงสัยนี้มีอยู่แถบภาคเหนือและไม่มีตรา อย.รับรองอีกด้วย ไหลองสังเกตุที่ราคากับเนื้อของสาหร่ายกับเครื่องหมาย อย.ก็พอช่วยได้ครับ

 3) ปลาหมึกเส้นปลอม ทำมาจากยางไม้ผสมเปลือกไม้ให้เหนียวหนืดเคี้ยวสนุกลิ้นแล้วปรุงรสด้วยสารเคมีกลบกลิ่นสีธรรมชาติ ทำให้กลายเป็นแบบปลาหมึกเส้นราคาแพงไปปะที่เดียว

ซึ่งมีข้อสังเกตก็คือปลาหมึกชนิดนี้มีขายเป็นขนมถุงมีภาษาจีนกำกับ ราคาถูกอยู่ที่ราว 10-13 ถุงต่อ 100 บาท

 **4) เม็ดแมงลัก** น้ํามะพร้าวและเก็กฮวย พวกนี้ไม่ใช่ของปลอมแต่ทาง
อย.ไปตรวจแล้วพบว่ามันมี “พิษ” ปนอยู่ อย่างในเม็ดแมงลักลึนคือนี่ “อะฟลาท็อกซิน”
ซึ่งเป็นเสมือนยาพิษดับปนอยู่มากเช่นเดียวกับในถั่วลิสงคาง
ส่วนน้ํามะพร้าวกับเก็กฮวยดื่มชื่นใจหายร้อนนั้นพบมีหมดอายุก็หลาย แถมยังพบเชื้อหน้าตาเป็นแท่ง ๆ
ใสกรอกเรียก “โคลิฟอร์ม (Coliform)” ซึ่งหางายตาม “อุจจาระ”

ซึ่งการอุดริของเชื้อที่ไปปนได้ขนาดนี้ก็มาจากกระบวนการผลิตอย่างไม่ต้องสงสัย
จึงขอให้เลือกรับชนิดที่มีวันหมดอายุบอกไว้หรือถ้าดูไปแล้วบางร้านขายไม่ดีของคางเยอะ บีต ๆ เบ็ด ๆ
ตุ๋นเย็นแช่น้ําบอย ๆ อย่างนี้ละก็ขอให้เซยกุดบายไต่เลยครับ เพราะท่านอาจได้ยาพิษหรือไมก็เชื้ออีแถมอย่างจุใจ

ดูไปแล้วก็ชวนให้ท้อใจว่าต่อไปจะมีหมูปปลอม ไก่ปลอม ปลาปลอม
ออกมาหลอกหลอนให้ซื้ออีกหรือเปล่า เพราะเท่าที่ผมสังเกตดูก็ยังมีของที่ชวนให้ปลอมได้ง่ายอีกหลายอย่าง เช่น
น้ํามันพืชปลอม หรือเนื้อมะพร้าวปลอม เพราะของที่ไมได้เห็นตัวแยกมาเฉพาะเนื้อนี้ดูยากเหลือเกินครับ
คงต้องอาศัยเทคนิคที่จะพูดถึงต่อไปช่วยด้วยครับ

ถูกตั้งค์แต่ระวังตายไว

ที่มากรุงเทพมหานคร

จากอีเมลลูกโซ่ที่ส่งกันให้ว่อนเน็ต และทางการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอมนั้น
ทำให้ผมรู้สึกว้าวุ่นทุกวันนี้เห็นจะเต็มกลืน ที่นึกกลัวเรื่องนี้ขึ้นมาจับใจเพราะตัวผมเองก็เป็นอีกคนที่ชอบกินของง่าย ๆ ไกลคลีนิก
จำพวกชาไข่มุกสีสดชื่นใจหรือบะหมี่ปอกที่มาเมื่อไรเป็นเขาไปเกาะสังกินเต็มกุกหมูให้หายอยากทุกที่
แต่เดี๋ยวนี้เห็นหมูแดงดีสีไม่ตกแล้วซั๊กแห้งงออยู่ไม่กี่สัปดาห์พิเศษกลัวเดียวไปสะท้อนแสงอยู่ในทอง
หรืออย่างโอเลี้ยงเย็นฉ่ำที่กินอยู่ทุกบอยก็พลอยระแวงไปว่าจะมีเมลามีนหรือเปลาก็ไม่รู้

เลยจัดการค้นข้อมูลใหม่ ๆ หาวารอบตัวเรามีของเทียมอะไร ที่น่าระวังไว้
จะได้ช่วยให้ท่านผู้อ่านคอเดียวกับผมอุ่นใจขึ้นเวลากินของไกลตัวได้ครับ